

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
๑	การพัฒนาการท่องเที่ยว	บริการชุมชนและสังคม	๑. การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	สำนักปลัด	ส่วนการศึกษา
๒	การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป การดำเนินงานอื่นๆ	๑. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง ๓. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ส่วนการศึกษา	สำนักปลัด
๓	เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	การเศรษฐกิจบริการชุมชนและสังคม	๑. ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และการลงทุน / ตลาดเพื่อการพาณิชย์ ๒. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ๓. ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ร้านค้าชุมชน	สำนักปลัด	สำนักปลัด
๔	การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	บริหารทั่วไป	๑. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียในชุมชนและท้องถิ่น ๒. การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. การสนับสนุนและรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน	สำนักปลัด	กองช่าง
๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	บริการชุมชนและสังคม	๑. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น ๒. การสาธารณสุขโรค - สาธารณูปการ	กองช่าง	สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
๖	การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา	บริการชุมชนและสังคมบริหารทั่วไป	<p>๑. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา</p> <p>๒. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV.</p> <p>๓. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ</p> <p>๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก / ทางน้ำ</p> <p>๕. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน</p> <p>๖. การป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด</p> <p>๗. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น</p> <p>๘. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น</p>	สำนักปลัด กองช่าง ส่วนการศึกษา	กองคลัง
๗	น้ำแก้วน	บริการชุมชน	๑. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทานก่อสร้างฝาย ทานบกั้นน้ำ ขุดลอกขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์	กองช่าง	สำนักปลัด
๘	การพัฒนาเกษตรอินทรีย์	การเศรษฐกิจ	<p>๑. พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์</p>	สำนักปลัด	สำนักปลัด